



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
(โดยวิธีสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และการพิจารณาจากแฟ้มผลงาน (Portfolio))
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ
เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (โดยวิธีสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และการพิจารณาจากแฟ้มผลงาน
(Portfolio)) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (โดยวิธีสอบ-
ข้อเขียน สัมภาษณ์ และการพิจารณาจากแฟ้มผลงาน (Portfolio)) ในวัน เวลา และสถานที่สอบ ตามเอกสาร
แนบท้ายประกาศนี้ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธีระพงษ์ แก้วภมร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

๑. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลโสธร


เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล

๑ นายชัยชนะ

จำปาแดง

~~จำปาแดง~~
(นางรักชนก น้อยอาษา)

กำหนดการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

วัน / เวลา	รายละเอียดการประเมิน	สถานที่
<p>วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.</p> <p>เวลา ๑๔.๐๐ น.</p>	<p>ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามลักษณะงานของวิชาชีพ <p>ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์ และพิจารณาจาก Portfolio)</p> <ul style="list-style-type: none"> - มนุษยสัมพันธ์และความมั่นคงทางอารมณ์ - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปฏิภาณไหวพริบ - บุคลิกภาพ - ประสบการณ์การทำงานในการควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 	<p>ห้องประชุมพญาแถน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยโสธร</p> <p style="text-align: right;"> (นางรักชนก น้อยอาษา)</p>

หมายเหตุ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์และพิจารณาจาก Portfolio) ต้องได้คะแนนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐